
เรื่อง : ปกรวิช อ่อนประไพ

จากจอแก้ว สู่งานเบื้องหลังเพื่อสังคม
	 จุดเริ่มต้นของการท�างานเพื่อสังคมของคุณเชอรี่เกิดขึ้นอย่าง 
ไม่ได้ตั้งใจ	เมื่อปี	2558	เธอได้ร่วมกับเพื่อน	ๆ 	จัดตั้งกลุ่ม	Little	Help	
เพือ่ระดมทนุให้ความช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยจากเหตกุารณ์แผ่นดนิไหว
ในประเทศเนปาล	 ซึ่งในขณะน้ันการส่งความช่วยเหลือจากประเทศ
ต่าง	ๆ	เป็นไปได้ยาก	เนือ่งจากภมูปิระเทศทีเ่ข้าถงึล�าบาก	ในครัง้นัน้
พี่โรจน์	(คุณภูภวิศ	กฤตพลนารา	เจ้าของแบรนด์	Issue)	ซึ่งมีเพื่อน
เป็นชาวเนปาล	ได้ช่วยกลุ่ม	Little	Help	ในการประสานการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยตรง	 หลังสถานการณ์ของประเทศเนปาล
เริ่มดีข้ึน	 จึงเกิดความคิดที่ต ้องการจะสานต่องานอาสาสมัคร	
ประกอบกบัในปี	2559	เป็นช่วงทีป่ระเทศไทยประสบกบัปัญหาภยัแล้ง	
จึงได้ชักชวนเพ่ือนกลุ่มเดิมเข้าไปแก้ปัญหานี้	 แต่ทีมงานขณะน้ัน 
ยังไม่มีความรู้เพียงพอว่า	ภัยธรรมชาติในลักษณะนี้จะต้องเริ่มแก้ไข
จากตรงไหน	 ในระหว่างนัน้เอง	 คณุเชอรีไ่ด้รบัการตดิต่อจากมลูนธิ ิ
แม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชปูถมัภ์ทีก่�าลงัจะมีโครงการ	“คนยนืได้	ไม้ยนืต้น” 
จึงมีโอกาสร่วมลงพื้นที่แก้ปัญหาภูเขาหัวโล้นที่จังหวัดน่าน	
	 “การลงพื้นที่ท�าให้เราได้เห็นถึงปัญหาจริง	ๆ	 และเห็นถึงความ
เป็นอยู่ของคนในพ้ืนท่ี	 จากตอนแรกท่ีไม่รู้เลยว่า	 จะเริ่มแก้ปัญหา 
ภัยแล้งได้อย่างไร	 ก็ได้เริ่มเห็นทิศทางและแนวทางการแก้ไขปัญหา	
และได้น�าความรู้ที่ได้มาประยุกต์และจัดตั้งโครงการขึ้นมาชื่อว่า	
โครงการ	Little	Forest”
	 “ตอนแรกทีม่าท�างานด้านน้ี	ไม่ได้ตัง้ใจจะออกจากวงการบันเทงิ	
แต่พอท�าแล ้วย่ิงต ้องให ้เวลากับมัน	 ย่ิงท�าย่ิงอิน	 ย่ิงอยากรู ้ 
และยิ่งอยากจะท�ามากขึ้น	 พอใจมาอยู่ตรงน้ีแล้ว	 ใจที่จะไปอ่าน 
บทละครว่าจะเล่นเรื่องไหนก็เลยลดน้อยลง”

พลังเล็ก ๆ ใน Little Forest
	 คณุเชอรีเ่ล่าถงึการลงพืน้ทีค่รัง้แรกของ	Little	Forest	ว่า	แม้เราจะเริม่
ลงพืน้ทีเ่รือ่งสิง่แวดล้อมในจงัหวดัน่าน	แต่เมือ่เริม่ท�าโครงการจรงิ	ๆ 	
กลับลงพ้ืนท่ีในจังหวัดแพร่	 น่ันเพราะว่า	 การสานต่อกิจกรรมหรือ
ด�าเนินการโครงการให้เกิดความต่อเนื่องจ�าเป็นต้องมีพันธมิตร 
ซึง่	ผศ.ดร.อโนทยั	ชลชาตภิิญโญ	อาจารย์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์	
และผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม	Little	Help	 ตั้งแต่เริ่มแรก	 มีเจ้าหน้าท่ีและ 
เครอืข่ายองค์กรต่าง	ๆ 	อยูใ่นจงัหวดัแพร่ทีจ่ะสามารถช่วยดแูลได้	จงึ
ตกลงเริ่มท�าโครงการที่อ�าเภอวังชิ้น	 โดยเริ่มจากการปลูกต้นไม้ก่อน	
แต่เป็นในลักษณะปลูกเสริม
	 “คนทีท่�างานด้านสิง่แวดล้อมจะทราบอยูแ่ล้วว่า	ป่าไม้จรงิ	ๆ	ไม่ต้อง
เข้าไปปลูก	แค่กันพื้นที่ไว้	ป่าจะสามารถฟื้นฟูได้เองจากระบบนิเวศ	
แต่การปลูกป่าในลักษณะปลูกเสริมนั้น	 จะช่วยให้ป่าไม้มีความ 
แข็งแรงได้เร็วขึ้น	 และทางทีมงานจะรับดูแลอีก	3	 ปี	 เพราะเป็น 
ช่วงเวลาที่ต้นไม้ยังไม่แข็งแรงพอ	และต้องการการดูแลเป็นพิเศษ”

 

	 “ส่วนส�าคัญนอกเหนือจากการปลูกป่า	คือ	การให้คนในชุมชนมี
ส่วนร่วมและเหน็ความส�าคญัของป่าไม้	การลงพืน้ทีป่ลกูต้นไม้เราจะ 
เลอืกพัฒนาชมุชนท่ีอยู่ใกล้	ๆ 	โดยให้ตระหนกัถงึความส�าคญัของป่าไม้	
และให้เข้าใจถึงพื้นที่ที่เขาอาศัยว่าเป็นพื้นที่ต้นน�้าที่ต้องช่วยกันดูแล
รักษา”	

AS GREEN AS YOU CAN
ในแบบของ เข็มอัปสร สิริสุขะ

 “ในระหว่างท่ีเราให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมกับการด�าเนินโครงการ	 
เราได้เห็นว่าจรงิ	ๆ 	แล้วปัญหาหลกั	คอื	ปัญหาปากท้องของคนในพ้ืนที	่
ดงันัน้	 โจทย์ของเรา	 คอืจะท�าอย่างไรให้ชาวบ้านมรีายได้เพิม่มากขึน้	
และในขณะเดยีวกนักส็ามารถช่วยดแูลสิง่แวดล้อมควบคูก่นัไป”
	 เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ในชุมชนนั้น	 มีอาชีพท�าสวนส้ม	 
คุณเชอรี่ จึงได ้ประสานงานกับนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์มาช่วยวเิคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาเรือ่งการบรหิาร
จัดการและผลผลิต	 และพบว่าปัญหาส�าคัญอย่างหนึ่ง	 คือ	 เรื่องน�้า	
เพราะส้มเป็นพืชที่ต้องการน�้ามาก	 และพื้นที่บริเวณน้ันมีปัญหา
ขาดแคลนน�า้เป็นปัญหาใหญ่	เกดิภยัแล้งเกอืบทกุปี	จงึได้ประสานงาน
เพิ่มเติมไปยังมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	 ฯ	 ในการจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ 
ช่วยวิเคราะห์การสร้างฝาย	และส่งผู้แทนในพื้นที่มาเรียนรู้	
	 “เราเชือ่ว่าหวัใจของคนในชมุชนเป็นเรือ่งส�าคญั	การท่ีเขารูส้กึว่า	
ได้รบัการดแูลใส่ใจทีด่จีากเรา	เรากจ็ะได้รบัสิง่ดี	ๆ 	คนืมา	และสุดท้าย	
ป่าก็จะได้รับการใส่ใจดูแลที่ดีด้วยเช่นกัน”	
	 เนือ่งจากนกัวิชาการยงัถกเถียงกนัอยู่ว่า	การสร้างฝายเป็นเรือ่งท่ีดี
ต่อสภาพแวดล้อมจรงิหรอืไม่	เพราะฉะน้ันในการสร้างฝาย	คณุเชอรีจ่งึ
ให้ความส�าคัญกับพื้นที่ที่จะสร้างให้กระทบกับระบบนิเวศต่าง ๆ	 
น้อยท่ีสุด	 รวมถึงความเป็นอยู่ของคนในชุมชน	 นอกเหนือจากการ 

หากนึกถึ งนาง เอกในวงการ
บันเทิงที่เป็นขวัญใจของผู้ชมและ
ได้รับการยอมรับว่าวางตัวดี
เสมอต้นเสมอปลาย แน่นอนว่า  
"เชอร่ี - เข็มอัปสร สิริสุขะ" คือ 
หนึง่ในชื่อแรก ๆ  ที่หลายคนนึกถึง  
หลังจากประกาศเลิกเล่นละคร 
เธอได้ผันตัวมาทุ่มเทให้กับงาน
ช่ ว ย เ ห ลื อ สั ง ค ม แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์
ธรรมชาติอย่างจริงจั ง  BOT  
พระสยาม MAGAZINE มีโอกาส
พูดคุยกับคุณเชอรี่  ก่อนที่ เธอ
จะลัดฟ้าไปเรียนต่อปริญญาโท
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศอังกฤษ 
โดยบทสมัภาษณจ์ะพาทกุทา่นมา
รู้จักกับตัวตนและความคิดของ
เธอที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ
ในการทำาความดีและทำาประโยชน์
เพื่อส่วนรวม

บรรยากาศการลงพื้นที่ของกลุ่ม Little Forest

BOT MAGAZINE

ฉบับที่ 4 ปี 2562

BOT MAGAZINE40 41

INSPIRATION



ลงพ้ืนท่ีจรงิแล้ว	โครงการยงัมกีารฉายภาพยนตร์เรือ่ง	An	Inconvenient	
Truth	 โดย	Al	Gore	 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากวิกฤต ิ
สิง่แวดล้อมให้กบัคนในเมืองเพ่ือสร้างการตระหนกัรู	้และปลุกกระแส
ให้หันมาสนใจสิ่งแวดล้อม

อุปสรรคเติมพลังใจ
	 การด�าเนินโครงการในระยะแรกมปัีญหาในหลายมติมิากและเป็น
ปัญหาในพืน้ทีท่ีไ่ม่เคยรูม้าก่อน	คณุเชอรีเ่ล่าว่าในช่วงแรกเคยรูส้กึท้อใจ

  ทุกวันนี้โลกเป็นอะไรมากแล้วจริง ๆ นี่คือบ้านหลังเดียวของเราทุกคนนะ  

เราไม่มีโลกใบที่ 2 มาส�ารอง อย่างน้อยขอให้ทุกคนมาร่วมรับผิดชอบโลกไปนี ้

ไปด้วยกันเถอะ เราสะดวกสบายน้อยลง แต่มันจะช่วยดูแลชีวิตของเรา ชีวิตของคนที่เรารัก  

ไปจนถึงชีวิตของคนรุ่นหน้าได้อีก  

As Green As You Can แค่เริ่มคิดก็เขียวแล้ว
คณุเชอรีท่ิง้ท้ายถงึโครงการใหม่แกะกล่อง	 “Little	Big	Green”	 
ทีจ่ดัท�าร่วมกบัครลูกูกอล์ฟ	คณาธปิ	สนุทรรกัษ์	และ	The	Flight	
19	Agency	ภายใต้คอนเซปต์	As	Green	As	You	Can	ทีห่มายถงึ	
การเป็นคนกรีน	(ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม)	เท่าที่คุณสามารถท�าได้	
เพื่อเป็นศูนย์กลางการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้เร่ืองวิถี
ชีวิตรักษ์โลกท่ีหลากหลาย	 โดยเน้นเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่เพื่อ
บอกว่า	 รูปแบบการใช้ชีวิตของทุกคนมีส่วนในการรับผิดชอบ
เรื่องสิ่งแวดล้อมได้	 เพียงแค่เราบริโภคแต่พอดี	 คุ้มค่า	 และ 
สิ่งส�าคัญท่ีสุดคือ	 ต้องไม่กระทบกับการใช้ชีวิตประจ�าวัน	
สามารถตดิตามกนัได้ที	่Facebook	Fanpage	@littlebiggreen 
IG	:	Little.biggreen	และทาง	www.littlebiggreen.co

แต่พอคิดต่อว่าถ้าถอยหรือล้มเลิก	 สิ่งที่ด�าเนินการอยู่จะไม่สามารถ
ไปต่อได้	จงึค่อย	ๆ 	แก้ปัญหาด้วยการแยกระบบความคดิเป็นส่วน	ๆ 	
	 “ส่ิงที่จะท�าให้เราหมดก�าลังใจเราจะพักไว้ก่อน	 เราจะมองคนที่
อยู่ข้าง	ๆ	ที่ก�าลังไปพร้อมกับเรา	ซึ่งตอนที่ลงพื้นที่	ต้องบอกเลยว่า	
สายตาของคนในพืน้ทีห่รอืใจท่ีเราสมัผสัได้มนัยิง่ใหญ่มากกว่า	นีจ่งึเป็น
แรงผลักดันให้เราท�าส�าเร็จ”	
	 การลงพืน้ทีป่ลกูป่าได้สร้างความรูใ้หม่	ๆ 	มากมายทีไ่ม่เคยคดิว่า
จะได้มาเรียน	 เช่น	 วิธีการสร้างฝาย	 ขั้นตอนการด�าเนินการต่าง	ๆ 	 

ไม่ว่าจะเป็น	การผูก	การใส่หิน	และการมัด	รวมไปถึง
การจัดการแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ 	หน้างาน
	 “เราเป็นเหมือนคนที่คอยตรวจดูว ่าขั้นตอนการ 
ท�าฝายแต่ละขั้นถูกต้องหรือไม่	 แม้กระทั่งตอนไม่ได้อยู่
ในพ้ืนทีก่จ็ะมีคนคอยส่งรปูกลบัมาให้ตรวจงาน	รวมไปถงึ	
การบริหารจัดการหน้างานคุมงานก่อสร้างซึ่งเป็นงานท่ี
เราไม่เคยท�ามาก่อน”	
	 คุณเชอรี่เล่าถึงการช่วยเหลือกันของคนในชุมชนว่า	
มีตัวแทนของคนในชุมชนที่ไปเรียนเรื่องการสร้างฝาย 
เมื่อกลับมาจากการสร้างฝายของหมู่บ้านเสร็จแล้ว	และ
ได้รบัค�าขอให้มาช่วยอกีหมูบ้่านหนึง่	ตวัแทนท่านนัน้กใ็ห้
ความช่วยเหลอืโดยไม่รบัค่าตอบแทนใด	ๆ 	เรือ่งแบบน้ีเป็น
เรื่องของการให้ที่ยิ่งใหญ่	 ส่งต่อซึ่งกันและกันของคน 
ในชุมชน
 “ทีผ่่านมา	เราจะถามคนในชมุชนตลอดว่า	ผลผลติส้ม
เป็นอย่างไรบ้าง	 รายได้ดไีหม	 เขากจ็ะเล่าให้ฟังว่ารายได้ 
เพิ่มขึ้นอย่างไร	 มีพี่คนหนึ่งแซวเล่นว่า	 ส้มรอบแรก 
เก็บเกี่ยวไม่ทันเลยเพราะมัวแต่มาช่วยงานสร้างฝาย	ซึ่ง
เป็นความเสียสละท่ีอาจจะดูเป็นเรื่องเล็ก	ๆ 	 แต่นี่คือ 
รายได้ของเค้าทีใ่ช้เลีย้งครอบครวั	 เราเลยคดิว่าสิง่เหล่าน้ี	 
เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เราได้มากกว่าการปลูกป่าสร้างฝาย”

เริ่มต้นวันนี้ เริ่มได้จากตัวเอง
	 คุณเชอรี่บอกว่า	 ก่อนหน้าไม่ใช่คนที่ใช้ชีวิตอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมแบบนี้	 ต้องขอบคุณคนที่เชิญไปงานต่าง	ๆ	
ท�าให้ได้รบัรูข้้อมลูมากขึน้	ท�าให้ตระหนกัได้ว่าการใช้ชวีติ
ของเราในแต่ละวันจะสร ้างผลกระทบอย่างไรต่อ 
สิ่งแวดล้อม	ท�าให้รู้สึกว่าต้องเปลี่ยน	แต่เป็นการค่อย	ๆ 	
เปลีย่นโดยเริม่จากเรือ่งทีท่�าได้ง่ายทีส่ดุก่อน	เช่น	การไม่รบั
ถุงพลาสติก	 เราจึงหาถุงผ้ามาใส่ของ	 เวลาที่ลืมถุงผ้าก็
จะเกบ็ของไว้ในกระเป๋าหรอืในรถแทน	ในบางครัง้กเ็ลอืก
จะไม่ทานกไ็ด้	ถ้าหากจะเป็นการสร้างพลาสตกิ	รวมถงึการ
ลดใช้พลังงานต่าง	 ๆ	 ภายในบ้าน	 หัวใจหลักของ 
เรื่องนี้คล้ายกับเรื่องของเศรษฐศาสตร์ตรงที่เราจะท�า
อย่างไรให้การใช้ทรัพยากรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
	 คุณเชอรี่กล่าวเสริมว่า	 ที่ผ่านมาไม่เคยสนใจว่า 
สิ่งแวดล้อมส�าคัญอย่างไร	ยึดแค่ความสะดวกสบายของ
ตัวเอง	แต่พอเปลี่ยนวิถีชีวิตแล้ว	รู้สึกกับตัวเองว่ายังต้อง
ไปต่อ	และมองว่ามันเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคน	เพราะ
ไม่ใช่แค่คน	ๆ 	 เดียวจะสามารถเปลี่ยนหรือรับผิดชอบ 
โลกใบนี้ได้	

	 “สิ่งที่น่ากังวล	คือ	ทุกวันนี้โลกเสียสมดุลมามากแล้ว	ตัวเราเอง
คนเดียวก็ท�าไม่ได้ทั้งหมด	เรื่องแบบนี้ยังต้องการพลังของคนอีกมาก	
ซึ่งคนรอบข้างจะได้รับอิทธิพลจากเราค่อนข้างมาก	 เพราะเมื่อท�า
อย่างจริงจัง	คนรอบข้างเห็นก็เริ่มซึมซับและท�าตาม”
  “เราเคยเป็นคนที่ใช้วิถีชีวิตแบบคนทั่วไป	ต่อให้ใครมาบอกเรา	
ณ	วนันัน้	ตอนทีเ่รายงัไม่ได้สนใจเรือ่งส่ิงแวดล้อม	เรากจ็ะรูส้กึว่าเป็น
อะไรมากไหม	 เราจะมีความรู้สึกแบบน้ัน	 แต่ทุกวันน้ีโลกเป็นอะไร
มากแล้วจริง	 ๆ	 น่ีคือบ้านหลังเดียวของเราทุกคนนะ	 เราไม่มีโลก 
ใบที่	2	 มาส�ารอง	 อย่างน้อยขอให้ทุกคนมาร่วมรับผิดชอบโลกใบนี้ 
ไปด้วยกันเถอะ	 เราสะดวกสบายน้อยลง	 แต่มันจะช่วยดูแลชีวิต 
ของเรา	ชีวิตของคนที่เรารัก	ไปจนถึงชีวิตของคนรุ่นหน้าได้อีก”	
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